



Joy Stellar, J.P 184680  
Migration Agent  
Registration  
No. 0103611  
หากมีคำถามเรื่องวีซ่า  
Stellar มีคำตอบ  
E-mail:  
visa@stellaraustralia.com



# ออกจากอยู่ที่ขวต่อ

ใกล้ถึงวันสัมมนาเข้ามาทุกที แทบไม่เชื่อว่าคุณริว จิตลัมผัสจะมิแพนคลับ ในออสเตรเลียมากมายมหาศาลขนาดนี้ เพราะทันทีที่ทางผู้จัดเปิดให้จองบัตร ก็หมดเกลี้ยงภายใน 24 ชั่วโมงทั้งทางออนไลน์และตามร้านต่างๆ และขณะนี้ก็มีผู้รอใน WAITING LIST อีกกว่า 300 คนหากมีผู้สละสิทธิ์ แต่ก็หวังว่าท่านที่ได้บัตรเข้าฟังคุณริวบรรยายในครั้งนี้ คงจะได้ข้อคิดอะไรติดมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม หากฟังแล้วเกิดประโยชน์กับท่าน ก็ถือว่าได้บุญกันทั้งคู่จัดและผู้บรรยาย รวมทั้งสปอนเซอร์ด้วยค่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่า ท่างหายไปจากการตอบปัญหาไปหลายฉบับเพราะมัวแต่เขียนเรื่อง SKILLED MIGRATION ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วอย่างที่ทราบกันแล้วในเดือนนี้

จดหมายฉบับนี้ส่งมาทางอีเมลล์ จากน้องชมพู(นามสมมติ)

“สวัสดีค่ะพี่จอย หนูได้อ่านคอลัมน์ vr corner ที่พี่เขียนในหนังสือ vr thai นะคะ หนูมีเรื่องรบกวนอยากถามนะคะ คือว่าตอนนี้หนูอยู่ในออสเตรเลีย(NSW)ค่ะ ได้วีซ่าท่องเที่ยวสามเดือน วีซ่าจะหมดประมาณอีกหนึ่งเดือนค่ะ จะรบกวนถามว่าถ้าอยากอยู่ที่ออสเตรเลียต่อจะต้องทำวีซ่าประเภทไหนคะถึงจะสามารถอยู่และทำงานที่นี้ต่อไปได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร แม่หนูแต่งงานกับคนที่นี้ค่ะ หนูอายุสามสิบปี พ่อเลี้ยงอายุหกสิบเจ็ดปีแล้วค่ะ หนูขอความช่วยเหลือขอร้องช่วยแจ้งรายละเอียดหน่อยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ”

ตอบ น้องชมพูมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 3 เดือน แต่ยังไม่ถึงหกเดือน อยากรู้ว่าไปเรื่อยๆ แบบถาวรตลอดไปได้ยิ่งดี ถามว่าจะต่อด้วยวีซ่าอะไร วิธีไหน ราคาเท่าไร ซึ่งเป็นคำถามที่ CLASSIC มาก เพราะได้รับคำถามแนวนี้บ่อยมาก ตลอดระยะเวลาที่ทำอาชีพแนะแนวเรื่องวีซ่าก่อนที่จะแนะนำอพยพขึ้นใดๆนั้น อยากรู้ให้น้องชมพูตรวจสอบวีซ่าท่องเที่ยวที่ถืออยู่ในปัจจุบันก่อน ว่ามีของแถมเป็นเลขท้าย 4 ตัว เบอร์ 8503 ติดมาด้วยหรือไม่ เพราะถ้ามี นั่นคือเงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวของคุณว่า ห้ามยื่นวีซ่าอื่นใดในออสเตรเลียในการเข้ามาเที่ยว ในครั้งนี้เด็ดขาด และโอกาสที่จะขอยกเว้นอนุโลมเอาเงื่อนไขนี้ออกจากวีซ่าแทบจะไม่มีโอกาสเป็นศูนย์ สรุปง่ายๆ ห้ามยื่นวีซ่าต่อ จะต้องออกไปนอกประเทศออสเตรเลียเสียก่อน จึงจะยื่นได้

ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวจากบางประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) และวีซ่าท่องเที่ยวแบบมีเงื่อนไขสปอนเซอร์มักจะได้รับของแถมเป็น CONDITION 8503 มาเสมอ เพื่อป้องกันการยื่นขอวีซ่าออกไปเรื่อยๆโดยไม่กลับประเทศเสียที

ส่วนกรณีของผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวบางท่านที่โชคดีไม่มีเงื่อนไขเลขท้าย 4 ตัว 8503 ติดมานั้น หากต้องการจะอยู่ต่อในออสเตรเลียก็สามารถขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิมได้อีก 3-6 เดือนก็เป็นไปได้ หรือถ้าอยากอยู่ต่อโดยมีสิทธิทำงานหารายได้ ก็ขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์ หรือถ้าบังเอิญพบรักกับหนุ่มหรือสาวชาวออสเตรเลีย หรือใครก็ได้

ที่มีวีซ่าถาวรอยู่แล้ว ก็สามารถยื่นวีซ่า PR. แบบคุ้มครองให้คุณได้เช่นกัน สรุปแล้วจะยื่นวีซ่าอะไรก็ยื่นไปเถอะหากไม่มี 8503 และถ้าคุณมีคุณสมบัติครบตรงตามข้อกำหนดของวีซ่าอื่นๆ โอกาสที่จะได้วีซ่าตัวใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากค่ะ

การที่คุณแม่ของน้องชมพูแต่งงานกับคนที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทำให้น้องได้วีซ่าถาวรไปด้วย เพราะอายุเกินวัยที่จะเป็น DEPENDENT MINOR เสียแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่อายุเกิน 18 ปี แต่ยังคงติดแม่หรือพ่อได้มาเป็น PR ก็คือผู้ที่ยังเรียนไม่จบหรือมีความพิการทางการศึกษาในทางใดทางหนึ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าต่อให้อายุเท่าไรก็ยังต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจากทางครอบครัวอยู่ หากแม่หรือพ่อที่เคยดูแลอยู่ต้องไปอยู่ออสเตรเลียก็มีสิทธินำผู้ติดตามที่เป็น DEPENDENT ไปด้วยได้ เป็นต้นค่ะ

ส่วนในกรณีน้องชมพูอายุ 30 ปี ร่างกายแข็งแรง มีอาการครบทุกประการจึงไม่เข้าข่าย DEPENDENT ถึงแม้ว่าคุณแม่จะมาแต่งงานกับคนที่นี้ก็ตาม นอกเสียจากว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเลี้ยงจะมีกิจการค้าใดๆที่สามารถเป็น SPONSOR ให้น้องมาเป็นลูกจ้างงานให้ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณแม่มีกิจการร้านอาหาร แล้วน้องชมพูเองก็เรียนจบทางด้านการครัวหรือการโรงแรมมา หรือเคยมีประสบการณ์ทำร้านอาหารมาก่อน ก็ทำให้มีโอกาสขอวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน 457 ที่มีนายจ้าง SPONSOR ได้เช่นกัน

หวังว่าน้องชมพูอ่านแล้วคงได้รับความกระจ่างบ้างไม่มากก็น้อย แต่ที่สำคัญก่อนอื่น อย่าลืมเช็คตัววีซ่าท่องเที่ยวของตัวคุณนั้นติดเงื่อนไข 8503 หรือเปล่านะคะ ถ้ามีก็ต้องกลับตามกำหนด อย่าไปหลงเชื่อว่าใครจะช่วยเจรจาต่อเงื่อนไขตัวนี้ออกให้น้องได้ โทกทั้งเพ ระวังจะโดนตุนค่ะ หากถึงเวลากลับก็ต้องกลับ อย่ายุ่เกินวีซ่านี้คะ เพราะจะกลายเป็นสถานะพวกรวมจากคนธรรมดาเป็นผีไปโดยอัตโนมัติ และมีโอกาสถูกจับลงหม้อวิลล่าสุดได้ทุกเมื่อหากอิมตามตัวเจอ และโอกาสที่จะได้วีซ่าใดๆในอนาคตก็เป็นไปได้ยาก หากเคยมีประวัติอยู่เกินวีซ่ามาก่อน

ฉบับนี้ขอจบเพียงสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะ ขออภัยจริงๆเพราะมีภารกิจเร่งด่วนรออยู่หลายกรณี เดี่ยวเคลียร์งานเสร็จจะกลับมาเขียนใหม่คะ

พบกันฉบับหน้าคะ  
พี่จอย STELLAR

